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ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
ห้องปฏิบัติการของประเทศไทย

• ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศไทย 

	 เรื่องระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของประเทศไทย	ในส่วนของกรมวิทยาศาสตร์บริการนั้น	 ได้เป็นแกนน�าในการ 

ร่าง	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	เพื่อยื่นให้คณะกรรมการหลายชุด	โดยได้ท�าการพิจารณาและท�าประชาพิจารณ์	2	ครั้ง 

มีการเสนอกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 และรอน�าเข้ามติ	 ครม.	 เพื่อให้เกิดการบังคับใช้ต่อไป	 นี่คือเรื่อง	 พ.ร.บ.	 ความปลอดภัย 

ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ด�าเนินการ	นอกเหนือจากกรมวิทยาศาสตร์บริการยังมีโครงการของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	

(วช.)	ที่ได้จัดท�าโครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ	ซึ่งดิฉันเป็นคณะกรรมการก�ากับนโยบายเรื่องความปลอดภัย 

ในการท�างานห้องปฏิบัติการอยู่	แต่	 วช.	จะเน้นในเร่ืองการจัดระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย	 คือไม่ได้เน้นเรื่องของ 

ห้องปฏบิตักิารทัว่ไป	ในขณะที	่พ.ร.บ.	ความปลอดภยัในห้องปฏบิตักิารของกรมวทิยาศาสตร์บรกิาร	ทีไ่ด้น�าเสนอและเตรยีมขอมต	ิครม.	

อยู่ขณะนี้	จะท�าในทุกห้องปฏิบัติการที่เข้าเกณฑ์	คือ	เป็นห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีการใช้เครื่องมือ	สารเคมี	หรือสารอันตราย

ต่างๆ	ด้วย	นี่คือความแตกต่างของ	2	เรื่องที่กล่าวมา	

	 ในประเทศไทยปัจจุบันมีความตื่นตัวเรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการอย่างมาก	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงาน 

ภาครัฐ	การที่จะก�าหนดเรื่อง	การท�าประชาพิจารณ์	หรือการประกาศว่าจะมีการบังคับใช้	พ.ร.บ.ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการน้ัน 

แกนน�าที่จะยกร่างรวมทั้งหมดและน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็คือกรมวิทยาศาสตร์บริการ	

	 ด้านโครงการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยของ	วช.	จะเริ่มบังคับใช้ในปี	พ.ศ.	2560	นี้	ซึ่งทั้ง	2	เรื่องจะช่วย

กระตุน้ให้ห้องปฏบิติัการทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน	หนัมาสนใจเรือ่งความปลอดภยัในห้องปฏบิติัการมากยิง่ขึน้	รวมท้ังมคีวามพยายาม

ที่จะพัฒนาระบบเกณฑ์ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานตาม	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ	รวมทั้งเกณฑ์ความปลอดภัย 

ทีไ่ด้มาตรฐานตามโครงการยกระดับความปลอดภยัของห้องปฏบิตักิารวจิยัว่าเป็นอย่างไร	ในปัจจบุนันีโ้ครงการยกระดบัความปลอดภยั

ของห้องปฏิบัติการวิจัยออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างครบถ้วน	และยังได้ขอเป็นมาตรฐาน	มอก.	2677	ซึ่งหมายความว่าหากห้อง

ปฏบิตักิารใดทีต้่องการท�างานในลกัษณะของการวเิคราะห์	ทดสอบอตุสาหกรรมซึง่จ�าเป็นต้องมกีฎระเบยีบ	จะต้องค�านงึถงึความปลอดภยั

ในห้องปฏิบตักิารวจิยัเหล่านี	้ซึง่สามารถน�าข้อก�าหนดกฎเกณฑ์และการปฏิบตัเิหล่านีไ้ปยืน่ขอ	มอก.	2667	ตามทีก่ระทรวงอตุสาหกรรม

ได้ก�าหนดไว้ในประกาศที่ออกมาเมื่อเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2558	ได้

• ปัญหาที่พบ และข้อแก้ไข 

	 เรื่องของความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้ด�าเนินการอยู่	เราท�าเพื่อความปลอดภัยของคนท�างานเป็นหลัก	พ.ร.บ.	ฉบับนี้

อาจไม่มีความหมายต่อคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเลย	แต่ส�าหรับคนท�างานแล้วส�าคัญมาก	ในการที่เราออก	พ.ร.บ.	ถือเป็นกฎหมายที่จะช่วย

ควบคุมการท�างานในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย	เราได้เล็งเห็นแล้วว่าความปลอดภัยของคนปฏิบัติการหรือคนท�างานเป็นสิ่งส�าคัญ 

ดังนั้นหากเราได้รับทราบข้อมูลรายละเอียดของ	พ.ร.บ.	 ตัวนี้	จะพบว่าในสมัยก่อนเราไม่ได้ค�านึงถึงความปลอดภัยของคนท�างาน 

มากนัก	หาก	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตัวนี้ประกาศใช้	ก็จะเป็นเหมือนค�าม่ันสัญญาว่ารัฐบาลให้ความสนใจในเรื่อง 

ความปลอดภัยของคนท�างาน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงคนท�างานในห้องปฏิบัติการท่ีต้องสัมผัสกับสารเคมีและสารอันตรายอยู่ตลอดเวลา 

ในส่วนนั้นถือว่าเป็นจุดที่เรามองถึงเรื่องประโยชน์และความส�าคัญของ	พ.ร.บ.	ตัวนี้

	 คอลัมน์	Special	Guest	ฉบับน้ี	ได้รับเกียรติจาก	ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ ์
ผู้อ�านวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีว
อนามัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้สัมภาษณ์ในเรื่อง 
ความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของประเทศไทย	 ซ่ึงมีมาตรฐานและก�าลังพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง	
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• ความคืบหน้าของการด�าเนินงาน

	 ณ	 ตอนนี้ดิฉันมองว่าหลายๆ	 คนที่ท�างานและ

พยายามก่อให้เกิดการพัฒนาระบบความปลอดภัยข้ึนภายใน

ประเทศไทยมีอยู่มากมาย	ซึ่งหากท�าเพียงคนเดียวหรือหน่วย

งานเดียวก็จะประสบความส�าเร็จไม่ได้	ฉะนั้นหลักการท�างาน

เรื่อง	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยเหล่านี้เราจะท�างานในลักษณะ

ของเครือข่าย	มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	แลกเปลี่ยน 

ความรู้กันตลอดเวลา

	 ดิฉันท�างานตรงน้ีมากว่า	15	ปี	 ได้ผลักดันในเรื่องการจัดระบบการจัดการสารเคมี	การจัดการของเสียอันตราย	จัดระบบ 

การท�างานอย่างปลอดภัย	ในฐานะที่ท�างานอยู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	ได้พัฒนาระบบที่มีกฎระเบียบที่ผู้บริหาร 

ได้ออกนโยบาย	เพื่อให้นักศึกษาทุกคนท�างานอย่างปลอดภัย	จึงเริ่มจัดกิจกรรมฝึกอบรมนักศึกษาตั้งแต่ต้น	ให้รู้ว่าความปลอดภัย 

คืออะไร	และนักศึกษาที่ต้องท�างานในห้องปฏิบัติการมีกฎระเบียบว่าจะต้องฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานในห้องปฏิบัติการ 

และสอบเพื่อวัดความรู้ในสิ่งที่เราฝึกอบรม	 ว่านักศึกษาได้รับความรู้มากน้อยแค่ไหน	 จากนั้นมหาวิทยาลัยจะมอบเกียรติบัตร 

ความปลอดภัยให้นกัศกึษาไปใช้เพือ่ขออนญุาตเข้าท�างานในห้องปฏบิตักิาร	โดยเกยีรตบิตัรสามารถใช้ได้	2	ปี	ซึง่เราด�าเนนิการมาตัง้แต่

ปี	พ.ศ.	2546	จนถึงปัจจุบัน

• แนวโน้มการพัฒนาความปลอดภัยห้องปฏิบัติการในอนาคต

	 คนท�างานในห้องปฏิบัติการไม่ได้รับรู้ว่าตัวเองท�างานกับส่ิงที่ไม่ปลอดภัย	ดังนั้นส่ิงที่ต้องด�าเนินการเบ้ืองต้นก่อนที่จะพัฒนา

ระบบเหล่าน้ีคือเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงภัยในการท�างาน	เช่น	หากเราต้องท�างานในห้องปฏิบัติการนี้จะมีการประเมินว่า 

คนนี้เสี่ยงภัยอันตรายกับสารท่ีท�างานชนิดไหน	อย่างไร	ในการประเมินความเส่ียงภัยเม่ือทราบว่าคนนี้ท�างานกับสารตัวนี้แล้วเสี่ยงภัย	

เสี่ยงอันตราย	จะต้องจัดหาเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัย	 ส่ิงที่เห็นได้ชัดเจนว่าคุณจะปลอดภัยหรือไม่ 

อย่างไร	กค็อืต้องประเมนิความเสีย่ง	ซึง่ต้องสามารถประเมนิได้ด้วยตวัเองหรอืมหีวัหน้างานเป็นผูป้ระเมนิให้	โดยในอนาคตความส�าคญั

ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงภัยจะมีความส�าคัญเพิ่มมากขึ้น	

• ระบบความปลอดภัยของประเทศไทยกับต่างประเทศ

	 ประเทศไทยท�าระบบมาตรฐานได้ไม่แพ้ประเทศใดในโลก	เพียงแต่เรายังขาดในเรื่องการบังคับใช้มากกว่า	ซึ่งเมื่อใดที่ระบบ 

ไม่ถูกประกาศใช้หรอืเคร่งครดัในการน�าออกมาใช้งานกจ็ะท�าให้ระบบความปลอดภยัเหล่านีห้ย่อนยาน	ศกัยภาพเราไม่ได้ด้อยกว่าคนอืน่	

เพียงแต่คนอื่นมีการบังคับและประกาศใช้อย่างจริงจัง	แต่ดิฉันเชื่อว่าในอนาคตประเทศไทยจะต้องน�าระบบเหล่านี้มาใช้	 เพื่อให้เกิด 

ความปลอดภัยกับคนที่ท�างานในห้องปฏิบัติการทุกคน

	 ในส่วนของดิฉันได้ท�างานร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ	โดยเป็นกรรมการร่าง	พ.ร.บ.	ความปลอดภัยฯ	ชุดนี้	ขณะนี้มองว่า

พนกังานทกุคนของกรมวทิยาศาสตร์บรกิารนัน้เข้าใจอย่างทีด่ฉินัเข้าใจ	คอื	1.	ความปลอดภยัในการท�างานห้องปฏบิตักิารเป็นเรือ่งส�าคญั	

2.	 เรื่องระบบเรามีอยู่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ	การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายทั้งคนที่ท�างานในห้องปฏิบัติการ	 ไม่ว่าจาก

มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านการวิเคราะห์	ทดสอบ	สอบเทียบ	เราเล็งเห็นความส�าคัญตรงนี้จึงช่วยกันผลักดัน 

เพือ่ให้ร่าง	พ.ร.บ.	ความปลอดภยัฯ	เกดิการน�าไปบงัคบัใช้ได้จรงิ	เป็นส่วนทีด่ฉิันกบักรมวทิยาศาสตร์บรกิารเหน็พ้องต้องกนัและท�างาน

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	

• ฝากถึงบุคลากรในห้องปฏิบัติการ
	 ฝากถึงทุกคนที่ท�างานในห้องปฏิบัติการให้มองความปลอดภัยเป็นเรื่องส�าคัญอันดับหนึ่ง	เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท�างาน 

ได้อย่างมั่นใจ	สบายใจ	ไม่มีความเสี่ยง	นอกเหนือจากนั้นดิฉันเช่ือว่าในการท่ีเราค�านึงถึงความปลอดภัยของตัวเราเองจะส่งผลถึง 

ความปลอดภัยของชุมชนรอบข้างที่เราท�างานอยู่ด้วย	ดิฉันเช่ือว่าการท่ีเรารับรู้และเข้าใจว่าเราท�างานกับสารอันตรายหรือสารเคม ี

ที่มีความเสี่ยงสูงแบบไหน	อย่างไร	จะสามารถช่วยให้เราท�างานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


